

Ninh Thuận, ngày tháng 01 năm 2025.

Số: /BC-LĐLĐ

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động công đoàn tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2025

#### I. Tình hình đoàn viên, người lao động

Trong tháng đầu năm 2025, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định; quan hệ lao động trong các doanh nghiệp được giữ vững. Tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động tiếp tục giữ vững; tin tưởng và thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn khởi trước những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024; vui mừng với công tác chăm lo đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 cho nhân dân nói chung và người lao động nói riêng của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Vì vậy, đoàn viên, người lao động trong tỉnh luôn tích cực lao động sản xuất, công tác để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tháng đầu năm mới.

#### II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 01

##### 1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

Trong tháng 01 năm 2025, diễn ra Tết Nguyên đán Ất Ty; Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng, các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Tập trung tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động để có điều kiện đón Tết, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều được quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Cùng với công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Ty 2025, gắn với tăng cường tuyên truyền kịp thời về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao của tổ chức Công đoàn nhân dịp Tết; triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả và ngay sau Tết trở lại làm việc đúng thời gian quy định.

- Chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng đối với người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp gặp khó khăn dịp cuối năm, để kịp thời phát hiện, tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở nhằm

đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc hoặc những vụ việc gây mất an ninh, trật tự ở địa phương.

- Rà soát, phân bổ, giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Công đoàn ngành địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; theo đó, tiến hành giải thể Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn Viên chức tỉnh để thành lập Công đoàn Khối đảng, Công đoàn Khối chính quyền trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và báo cáo Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt.

## **2. Công tác chăm lo; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động**

Tham gia cùng với các ngành chức năng thẩm định quỹ tiền lương và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của 2 doanh nghiệp nhà nước năm 2024; kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 tại 4 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thời điểm cuối năm, qua nắm bắt tình hình và giám sát của các cấp công đoàn trong tỉnh; hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, không có doanh nghiệp nợ lương người lao động; các doanh nghiệp đều có thưởng cho người lao động. Tiền lương bình quân tháng của người lao động trong doanh nghiệp là 6,4 triệu đồng; tiền thưởng Tết Dương lịch 2025 bình quân là 1,1 triệu đồng và dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 bình quân là 6,6 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025.

Trong công tác chăm lo, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Cụ thể:

- Trong những ngày giáp Tết Nguyên Ất Ty 2025, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đã về thăm, tặng 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (mỗi suất quà gồm 1 túi quà trị giá 300.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt), với tổng số tiền 390 triệu đồng. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng 100 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất quà 500.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền 50 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh mời Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thăm hỏi, động viên doanh nghiệp và tặng 30 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 túi quà trị giá 300.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt) cho đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền 39 triệu đồng.

- Từ nguồn tài chính công đoàn tỉnh, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, động viên doanh nghiệp và tặng quà 20 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt) cho đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền 20 triệu đồng; trao tặng 30 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt) cho đoàn

viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” của Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh, với tổng số tiền 30 triệu đồng. Xét, hỗ trợ xây mới 1 nhà “Mái ấm công đoàn”, với số tiền 50 triệu đồng và tổ chức bàn giao 4 nhà “Mái ấm công đoàn” trước Tết Nguyên đán để đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có mái ấm đón Tết. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức trao 200 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt), với tổng số tiền 100 triệu đồng từ Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 30 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt), với số tiền 15 triệu đồng do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận tài trợ, để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết. Bên cạnh đó, chỉ đạo, đôn đốc các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng 3.800 suất quà bằng tiền mặt (trị giá mỗi suất 500.000 đồng) với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn 2.060 cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn mua hàng qua Chương trình Chợ Tết Công đoàn trực tuyến năm 2025 do Tổng Liên đoàn tổ chức (mỗi voucher mua hàng trị giá 500.000 đồng) với tổng giá trị 1,03 tỷ đồng.

- Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh cân đối nguồn tài chính của đơn vị, cùng với vận động nguồn xã hội hóa thăm, tặng quà và tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp để đoàn viên, người lao động đón Tết. Cùng với công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều quan tâm tặng quà cho đoàn viên (từ 200.000 đến 500.000 đồng/suất quà). Bên cạnh hoạt động thăm, tặng quà Tết; một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đồng đoàn viên, người lao động phối hợp tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn tham gia; tạo hiệu ứng lan tỏa, không khí vui tươi, đầm ấm trong đoàn viên, người lao động nhân dịp đón năm mới<sup>1</sup>.

### **3. Công tác tuyên truyền, vận động**

Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) và mừng Xuân Ất Ty 2025; gắn với đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông công đoàn về các hoạt động hỗ trợ,

<sup>1</sup> Dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, các Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Phước, Ninh Hải, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh, 3 công đoàn cơ sở trường học và 13 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đồng đoàn viên, người lao động phối hợp với giám đốc doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với nhiều hoạt động sôi nổi như: Tổ chức Gian hàng 0 đồng, mua hàng giá si; trao Phiếu mua hàng 0 đồng từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên; trao Voucher sản phẩm của nhà tài trợ mua sắm tại các Gian hàng 0 đồng và tham gia mua hàng giá si các sản phẩm của doanh nghiệp địa phương; tổ chức Hội thi gói Bánh chưng - Bánh tét, Hội thi trang trí mâm ngũ quả ngày Tết, gói giò quà Tết, trò chơi dân gian; trao quà Tết bằng tiền mặt; trao vé tàu xe cho công nhân về quê đón Tết; giao lưu văn hóa văn nghệ,...

chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 trên các phương tiện truyền thông, các nền tảng mạng xã hội,... nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động trong cộng đồng và toàn xã hội. Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, không vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trở lại làm việc đúng thời gian quy định sau đợt nghỉ Tết; thường xuyên nắm kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

#### **4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và hoạt động khác**

Trong tháng, đã thành lập 2 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phát triển mới 60 đoàn viên công đoàn<sup>2</sup>. Tổ chức triển khai, quán triệt trong đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Tổng Liên đoàn, Công đoàn ngành, địa phương và các đơn vị sự nghiệp công đoàn, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Tổng Liên đoàn. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Công đoàn ngành địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành xem xét phân bổ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện trong năm 2025.

Tập trung nguồn kinh phí và tăng cường xã hội hóa nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng tổ chức Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025.

### **III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2025**

1. Trong và sau kỳ nghỉ Tết, chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động, chú trọng thời điểm đoàn viên, người lao động trở lại làm việc theo quy định và tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

2. Ngay sau Tết Nguyên đán, chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị người lao động, gắn với ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

---

<sup>2</sup> Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ba Mọi và công đoàn cơ sở Nhóm Trẻ mầm non Anh Vũ, với 60 đoàn viên.

4. Tập trung nguồn lực, quyết liệt và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; trọng tâm là, chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá số lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trên địa bàn tỉnh, để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là kết nạp đoàn viên khu vực phi chính thức trong năm 2025.

5. Triển khai thực hiện Đề án thành lập Công đoàn Khối đảng, Công đoàn Khối chính quyền trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã được Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt.

6. Thẩm định, duyệt báo cáo quyết toán tài chính công đoàn cấp dưới năm 2024. Tăng cường công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn quý I năm 2025.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2025./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

***Nơi nhận:***

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Các LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CĐCKCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

**Nguyễn Hữu Hòa**